

Puting Ceramic burner ng kandila na may pattern ng dragonfly



Product Details

Item No.	SGJF17033004
----------	--------------

Mga sukat	Nangungunang dia: 85mm Ibabang dia: 80mm Taas: 114mm Timbang: 236g
Materyal	Ceramic
Accessories	takip, ceramic / metal / kahoy na takip, wax, wick, shear atbp
Tapos na	decal, patong ng kulay, mercury, laser, frosted, plating, glazed atbp.
Pag-iimpake	1. 24/36/48/72 mga pcs bawat karaniwang karton sa pag-iimpake ng pag-export 2. Kulay / puti / kayumanggi na naka-pack na kahon 3. Luxury packing box sa regalo 4. Pag-urong sa pag-iimpake 5. Indibidwal / itakda ang pag-iimpake ng kahon 6. Pasadyang pag-iimpake
Ang lakas natin	1. Kami ang propesyonal lalagyan ng kandila tagagawa, pangunahing sa iba't ibang mga uri ng Taga-hawak ng kandila , mula sa may hawak ng kandila ng baso , may hawak ng kandila , may hawak ng kandila ng marmol , May-ari ng kongkretong kandila , May hawak ng kandila , Hindi kinakalawang na kandila ng kandila atbp. 2. Perpekto para sa bahay / tindahan / sobrang merkado / restawran / hotel / bar / KTV atbp. 3. Sa propesyonal na pangkat ng taga-disenyo, na makakatulong sa disenyo at magbukas ng bagong hulma batay sa iyong kinakailangan. 4. Pagproseso ng post: patong ng kulay, kalupkop, mercury, iridescent, pag-ukit, pag-print, decal, kulay ng spray, frosty, gold plating, hand-drawing atbp. 5. Katanggap-tanggap ang maliit na MOQ. Mayroon kaming mga regular na produkto para sa pagsuporta sa iyo.
Aming serbisyo	* Tumugon sa iyo sa loob ng 24 na oras * Mga saklaw ng mga produkto para sa iyong mga pagpipilian * Ganap na sistema ng produksyon * Mga bihasang manggagawa sa pabrika * Parehong linya ng makina at gawang kamay para sa iyong serbisyo * Sinisiyasat ng koponan ng karanasan sa QC ang mga produkto nang komprehensibo at mahigpit na naaayon sa pamantayan ng AQL * Binago ng malikhaing taga-disenyo ang mga bagong produkto nang higit sa 15 mga buwanang buwan * Propesyonal na supply ng departamento ng Logistic sa serbisyo sa pintuan
MOQ	3000



More Product Pictures







Mga katugmang accessories:





Office & Sample Room

Ang Sunny Glassware ay isang nangungunang tagatustos ng mga may hawak ng kandila sa Tsina mula pa noong 1992, ang aming baso / ceramic / kongkreto na mga garapon ng kandila atbp at mga tumutugmang accessory pangunahin ang pag-export sa USA, EU, AU ng higit sa 24 taon na karanasan. Mahigpit kaming may kalidad, sinisiyasat ng aming koponan ng QC ang mga produkto mula sa hilaw na materyal hanggang sa produksyon pagkatapos ay sa pag-iimpake nang sunud-sunod, ang inspeksyon mahigpit na ayon sa pamantayan ng AQL.

Ang aming serbisyo bilang sumusunod:

- > Iba't ibang mga hugis at sukat na magagamit, maligayang pagdating din sa iyong sariling disenyo.
- > Mga accessory: takip, salamin / metal / kahoy na takip, waks atbp.
- > Palamuti: decal, patong ng kulay, mercury, laser, frosted, plating atbp.
- > Pag-iimpake: normal na kaligtasan sa pag-iimpake, kulay / puti / regalong pag-iimpake, magagamit na naka-customize na pag-iimpake.
- > Kuryente sa disenyo: higit sa 15 mga pagbabago sa buwan buwan.
- > Koponan ng QC: higit sa 10 propesyonal na tauhan ang siyasin ang produksyon nang mahigpit at komprehensibo, na nakakatugon sa pamantayan ng AQL.
- > Sample: sa loob ng 7 araw
- > Sertipikasyon: ASTM, 100% lead at cadmium libre.

Ang aming Facotry:



Produksyon:



Ang aming koponan:



Ang aming Showroom:



Sertipiko:



ASTM



Tawagan mo ako:

Para sa karagdagang [may hawak ng kandila](http://www.okcandle.com/) o anumang baso, mangyaring bisitahin ang aming website: <http://www.okcandle.com/>
O, makakatulong sa iyo na matuto nang higit pa tungkol sa amin: [FAQ](#)

Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd.

Sales: Lydia Li

Tel: + 86 15071235950

Email: sales9@sunnyglassware.com

Skype: [sunnyglassware051](https://www.skype.com/people/sunnyglassware051)

Whatsapp: 18867570923

<http://www.okcandle.com>



